

**ที่ ECF2 009/2567**

1 เมษายน 2567

เรื่อง กำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ **ครั้งสุดท้าย** ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (ECF-W4) (วันครบกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และวันสิ้นสุดสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิคือวันที่ 31 พฤษภาคม 2567)

เรียน ท่านผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W4

ตามที่ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (ECF-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เป็นจำนวน 191,894,988 หน่วย โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ได้ โดยกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 และสามารถใช้อัตราตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อีก 9 ครั้ง จนถึงสิ้นสุดวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้งจะตรงกับวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 / วันที่ 20 มีนาคม 2565 / วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 / วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 / วันที่ 20 มีนาคม 2566 / วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 / วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 / วันที่ 20 มีนาคม 2567 และครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งตรงกับ วันที่ 2 มิถุนายน 2567 รวมวันใช้สิทธิทั้งสิ้น 10 วัน ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท **ครั้งสุดท้าย** คือ **วันที่ 31 พฤษภาคม 2567** ดังนี้

- ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ :  
ภายในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 – วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 ในช่วงเวลาทำการของบริษัท
- วันกำหนดการใช้สิทธิ :  
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567
- อัตราการใช้สิทธิ :  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
- ราคาใช้สิทธิ :  
2 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
- วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ECF-W4:  
ระหว่างวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 – วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567
- วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP:

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และให้ ECF-W4 พ้นจากการเป็น  
หลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะทำการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขาย (SP) ล่วงหน้า 2 วัน  
ทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

7. การสิ้นสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ :  
ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป
8. เอกสารที่ใช้ในการยื่นความจำนง :

ในระหว่างระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถขอรับแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.eastcoast.co.th](http://www.eastcoast.co.th) /หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งบริษัทฯ  
ได้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

8.1 ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุ้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็น  
หลักฐานในการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิได้ทันที

8.2 ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิ  
ซื้อหุ้นสามัญต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบแสดงความจำนงเพื่อขอลงทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทน  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขาย  
หลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว จะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอลง  
ทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญกับ  
บริษัทฯ เพื่อดำเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ข้างต้น

8.3 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องปฏิบัติตาม  
เงื่อนไขและภายในระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิหรือระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย  
โดยดำเนินการและส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทฯ

(ก) แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และ  
ครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และส่งให้แก่บริษัทฯ ในการใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลาการ  
แจ้งความจำนงการใช้สิทธิ หรือระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ  
สามารถขอรับแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ หรือดาวน์โหลดจาก  
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.eastcoast.co.th](http://www.eastcoast.co.th)) ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ หรือระยะเวลาแจ้ง  
ความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

(ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งผู้ถือ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจำนวนที่ระบุอยู่ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ  
และหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี)

(ค) วิธีการชำระเงิน

ชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิ ตามที่ระบุในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้น  
สามัญ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องชำระเป็นเงิน  
โอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้เท่านั้น **“บัญชีของซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)” ประเภท  
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา แกลง เลขที่บัญชี 329-3-03799-4** ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอ

## สงวนสิทธิที่จะรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยวิธีการอื่นนอกเหนือจากเงินโอนเข้าบัญชีที่กำหนดไว้ เท่านั้น

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการโอนเงิน ค่าอากรแสตมป์ที่เกิดขึ้น หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวล ราชการหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

### (ง) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

1. บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2. บุคคลต่างด้าว : สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาบัตรหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. นิติบุคคลในประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 3 (สาม) เดือน นับจากวันที่ยื่นแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. นิติบุคคลต่างประเทศ : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นจดทะเบียนจัดตั้ง และรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น โดยมีอายุไม่เกิน 3 (สาม) เดือนก่อนวันที่ยื่นแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5. คัสโตเดียน (Custodian) : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น โดยมีอายุไม่เกิน 3 (สาม) เดือน ก่อนวันที่ยื่นแบบแสดง

ความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัท สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม

หากบริษัท ได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามข้อ 8.3 (ง) ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือบริษัท ตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หรือระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัท จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และให้ถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ชำระจำนวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ บริษัท มีสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ ตามที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเลือกไว้ในแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

- (ก) ถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธินั้นสิ้นสภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ
- (ข) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ มีจำนวนเพียงบางส่วนเท่ากับจำนวนที่ได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัท ได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ
- (ค) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หรือระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หากบริษัท ไม่ได้รับเงินครบถ้วนตามจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัท จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และให้ถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ

ในกรณีตาม (ก) และ (ค) บริษัท จะโอนเงินสด หรือส่งจ่ายเช็คระบุชื่อซื้อชัตคร่อมเฉพาะ (แล้วแต่กรณี) และใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 (สิบสี่) วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่ากรณีใด ๆ

ในกรณีตาม (ข) เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัท จะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือในกรณีที่บริษัท ถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 (สิบสี่) วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มี

ดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่างไรก็ดี ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย การกระทำใด ๆ ของบริษัทฯ ตามข้อ 8.3 นี้ ให้ถือว่าเป็นที่สุดในแต่ละครั้งของการใช้สิทธิ

9. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ:

ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

25/28 หมู่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย

อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ 0-2152-7301-4 ต่อ 212 หรือ 202

โทรสาร 0-2152-7305

อีเมล : [sarisa@eastcoast.co.th](mailto:sarisa@eastcoast.co.th), [subongkot@eastcoast.co.th](mailto:subongkot@eastcoast.co.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

(นายพรธฤณพงษ์ สุขสวัสดิ์)

กรรมการผู้จัดการ